

เรื่อง แจ้งรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ล็อกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 มีมติอนุมัติการให้กู้ยืมเงินจำนวน 150 ล้านบาท แก่ บริษัท ล็อกซ์เลย์ ไวร์เลส จำกัด (มหาชน) (“LW”) ซึ่งรายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยมีรายละเอียดสำคัญที่ต้องรายงาน ดังนี้

#### คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน : บริษัท ล็อกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน)

ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน : บริษัท ล็อกซ์เลย์ ไวร์เลส จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ระหว่างกัน : -LW เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 85 นายทองใหญ่ จันทนวัลย์ เป็น

กรรมการบริหารของบริษัท และเป็นกรรมการผู้จัดการของ LW ถือหุ้นร้อยละ 8 และบริษัท ล็อกซ์เลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“Loxley Inter”) ถือหุ้นร้อยละ 6.60

- Loxley Inter เป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดย นายไพโรจน์ ลำซ่า (กรรมการของบริษัท) ร้อยละ 50 และนายธงชัย ลำซ่า (กรรมการของบริษัท) ร้อยละ 50 (กรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือกรรมการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทไม่เข้าร่วมประชุม และงดออกเสียงในวาระเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันนี้)

ซึ่งรายการดังกล่าวเข้าข่าย รายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันพ.ศ. 2546

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและมูลค่ารายการ

LW ขอกู้เงินจำนวนเงินรวม 150 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน ดังนี้

- เงินกู้ยืมระยะเวลา 1 ปี
- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 4% ต่อปี
- LW นำไปหุ้นของบริษัท ล็อกซ์เลย์ แอนด์ เอไอที ไฮลดี้ง จำกัด (LAH) จำนวน 999,998 หุ้น มาจำหน่ายเป็นหลักประกัน โดย

- LAH เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง LW กับ AIT ในสัดส่วน 50 : 50 เพื่อลงทุนใน Campana Group Pte. Ltd. (Singapore) เพื่อพัฒนาโครงการ Mythic Submarine Fibre Optic Cable System ในประเทศพม่า ซึ่งปัจจุบัน LAH มีทุนจดทะเบียน และชำระเต็มจำนวน 200 ล้านบาท

- มูลค่ากิจการของ Campana ภายหลังจาก COD (Commercial Operation Date) ซึ่งประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงิน มีมูลค่าประมาณ 2,142 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับตามสัดส่วนที่ LW ถืออยู่จะเท่ากับ 190.50 ล้านบาท

ขนาดของรายการ : มูลค่ารายการเท่ากับ 150 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.41 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 รายการดังกล่าวมีขนาดรายการมากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของมูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

แหล่งเงินทุนที่ใช้ : เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

เหตุผลในการให้กู้เงิน : เพื่อให้ LW ชำระหนี้เงินกู้หมุนเวียน ให้กับธนาคาร ชำระหนี้การค้า และภาระอื่น ๆ ที่ครบกำหนดชำระแล้ว

ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นแล้วเห็นว่าการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์โดยตรงต่อบริษัทย่อยและบริษัท

ความคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : -ไม่มี-

ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท ลีอกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน)

(นายพิชัย หมู่พุทธรักษ์)

เลขานุการบริษัท